



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
24 กุมภาพันธ์ 2563



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สื่อที่นำเสนอ : ผจก.ออนไลน์

-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ชื่นชมคนไทยรับผิดชอบสังคม ร่วมมือคัดกรองโควิด-19 แตกต่างจากบางประเทศที่ผู้ป่วยไม่ยอมพบแพทย์และไม่ยอมรับการตรวจ จนทำให้เกิดการแพร่เชื้อและระบาดใหญ่จนยากจะควบคุมโรคได้

สื่อที่นำเสนอ : คมชัดลึก, ไทยรัฐ, มติชน, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, สำนักข่าวอิศรา, ผจก.ออนไลน์, nationtv, springnews, nationweekend, mcot, thaipost, workpointnews

-เสนอข่าว นพ.สุภูมิ กาญจนพิมาย ปลัด สร. แถลงว่า ผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันเท่าเดิม 35 คน รักษาหายแล้ว 21 คน เหลือรักษาในรพ. 14 คน ยังไม่ห้ามเดินทางในประเทศที่มีการระบาด แต่แนะนำให้เลี่ยงหรืองดการเดินทางหากไม่มีความจำเป็น พร้อมสั่งจับตาประเทศอิตาลีและอิหร่านหลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ขอความร่วมมือผู้ที่กลับมาจากประเทศที่พบการแพร่ระบาดเฝ้าระวังตนเอง 14 วัน งดไปที่ชุมชน งดใช้ขนส่งสาธารณะ สวมหน้ากากอนามัย และรีบพบแพทย์หากไม่หายจากอาการเจ็บป่วย ส่วนนักเรียนนักศึกษา ที่เดินทางไปทัศนศึกษาต่างประเทศช่วงปิดเทอม หลังเดินทางไม่จำเป็นต้องนำไปรับรองแพทย์มายืนยันว่าไม่ป่วย เพราะการตรวจอาจไม่ได้ผลหากไม่มีอาการ ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำคือ ไปตรวจเมื่อมีอาการ สถานศึกษาควรมีการคัดกรองนักศึกษา ต้องมีอุปกรณ์ล้างมือ กรณีผลวิจัยในจีนและสหรัฐฯ พบระยะฟักตัวของเชื้อ 19-24 วัน สร.ยังคงยึดหลัก 14 วันตามทฤษฎี และขอให้มั่นใจมาตรการของสร.

-นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงการใส่หน้ากากของผู้ที่หายป่วยมาช่วยในการรักษา ว่า ขึ้นอยู่กับอาการรุนแรงของผู้ป่วย ไม่ได้หมายความว่า จะรักษาผู้ป่วยทุกคนได้ ไทยได้นำหน้ากากจากคนขับแท็กซี่ที่รักษาหายมารักษาผู้ป่วยอาการหนัก 2 คน แต่อาการยังทรงตัว

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, เว็บไซต์สนุก

-เสนอข่าว สสจ.บุรีรัมย์ จัดเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองนักฟุตบอลและแฟนบอล ที่สนามช้างอารีนา จ.บุรีรัมย์ นำเจลล้างมือและหน้ากากอนามัยแจกแก่ผู้เข้าชม ไม่พบผู้เข้าข่ายต้องสงสัยแต่อย่างใด

-นพ.สสจ.เชียงราย เผย จากการตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยวตามด่านชายแดนทั้ง 3 แห่ง และที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงกว่า 20,000 คน ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ แต่เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากจีน มาเก๊าและฮ่องกง

สื่อที่นำเสนอ : nation tv

-เสนอข่าว กรมอนามัย แนะนำการใส่และทิ้งหน้ากากอนามัยที่ถูกวิธี ย้ำต้องล้างมือทุกครั้งก่อนใส่ - หลังทิ้ง

การดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, ไทยรัฐ, สยามรัฐออนไลน์, เว็บไซต์ข่าวสด, สำนักข่าวอิศรา, มติชนออนไลน์, thansettakij, prachachat, nationweekend

-เสนอข่าว รมว.สร. สั่งการหน่วยงานราชการและสถานศึกษาทั่วประเทศ ให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน รวมถึงผู้ปกครองที่เดินทางไป 6 ประเทศกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น ฮ่องกง เกาหลีใต้ ไต้หวัน และสิงคโปร์ หยุดเรียนและหยุดปฏิบัติงานเพื่อเฝ้าระวังอาการเป็นเวลา 14 วัน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคจากสร.

-กอ.รมน. จัดประชุมส่วนราชการด้านความมั่นคง 20 หน่วยงาน เพื่อเตรียมความพร้อมวางแผนป้องกันโรค COVID-19 โดยเตรียมป้องกันการขยายตัวระยะ 3 ปรับแผนเรื่องการท่องเที่ยวให้สอดคล้องสถานการณ์ และร่วมกันพิจารณาปัญหาการบูรณาการข้อมูลที่พิกและคนเข้าเมือง และแก้ปัญหาการก่อเหตุร้ายตามลำพัง โดยกำหนดแนวทางรับมือการเผยแพร่ลัทธิและแนวคิดที่ยึดหลักความรุนแรงทุกรูปแบบ ให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังและสกัดกั้นการเผยแพร่แนวคิด โดยเฉพาะการสื่อสารสาธารณะผ่านสื่อสังคมออนไลน์

-รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร มทบ.46 ร่วมกับ สสจ.ปัตตานี จัดกิจกรรมทหารหมอบพบประชาชน รู้เท่าทันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยแจกจ่ายหน้ากากอนามัยที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีปัตตานี

Fake news

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์, เว็บไซต์สยามรัฐ, innnews, sanook

-เสนอข่าว ผู้ว่าฯ ตาก กล่าวถึงข่าวมีการนำชาวจีนที่ป่วยจากเมืองโก๊กโก่ (หย่าไถ่) ข้ามแม่น้ำเมย ส่งมารักษาตัวที่รพ.แม่สอด จ.ตาก ระบุว่าป่วยโรคโควิด-19 ว่า ขอให้หยุดการแชร์ข่าว ให้อรพ.ชี้แจงและแถลงข้อเท็จจริงจาก สร.

สื่อที่นำเสนอ : ผจก.ออนไลน์

-เสนอข่าว ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมแจ้งว่า ตามที่ได้มีข่าวในสื่อออนไลน์เรื่องพบพนักงานโรงงานติดโรค COVID-19 ย่านปทุมธานี ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ สร. พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์, มติชน, กรมประชาสัมพันธ์, ผจก.ออนไลน์, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, js100</p> <p>-เสนอข่าว ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม แจ้งว่า ตามที่มีข่าวในสื่อออนไลน์ต่างๆ เรื่องพบป่วย COVID-19 ในจ.ยะลา ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ สธ. พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ</p>	
<p>สถานการณ์ในต่างประเทศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน, ข่าวสด, คมชัดลึก, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, ศูนย์ข่าวแอฟริกา, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, เว็บไซต์เดลินิวส์, ผจก.ออนไลน์, เว็บไซต์ไทยรัฐ, thaipbs, Reuters, theBangkok insight, js100, voathai</p> <p>-WHO แสดงความเป็นห่วงการแพร่ระบาดในแอฟริกา และเรียกร้องให้สหภาพแอฟริกาเพิ่มความร่วมมือมากขึ้น แม้ขณะนี้จะมีอียิปต์ประเทศเดียวที่พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย แต่หลายประเทศในทวีปแอฟริกายังขาดแคลนเครื่องมือจำเป็นในการรักษา เช่น เครื่องช่วยหายใจ</p> <p>-รัสเซีย ออกแถลงการณ์ปฏิเสธข้อกล่าวหาของสหรัฐที่ระบุว่า รัฐบาลมอสโกอยู่เบื้องหลังบัญชีผู้ใช้งานบนเครือข่ายสังคมออนไลน์หลายแห่ง สร้างข้อมูลเท็จและปล่อยข่าวสร้างความตื่นตระหนกก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคมเพื่อเป็นอาวุธในการทำสงครามกับจีน ว่าไม่มีมูลความจริง</p> <p>-จีน ทางสาธารณสุขเตรียมใช้การตรวจสอบอาการติดเชื้อทางคลินิกเพื่อตรวจสอบผู้ต้องสงสัยว่าจะติดเชื้อที่ค้างอยู่ทั้งหมด รวมถึงผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อ หรือผู้ที่สัมผัสกับผู้ที่มีอาการไข้ซึ่งต้องสงสัยว่าจะติดเชื้อ เพื่อไม่ให้เป็นการพาหะนำเชื้อไปแพร่ระบาด ด้านธนาคารมีการฆ่าเชื้อธนบัตรใหม่ผ่านแสง UV ก่อนปล่อยสู่ประชาชน และมีพญ.ที่รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่รพ.แห่งหนึ่งในเมืองอู่ฮั่น เสียชีวิตอีกคนหนึ่งจากการติดเชื้อ</p> <p>-ญี่ปุ่น ชายวัย 80 ปีรายหนึ่งที่เคยอยู่บนเรือโดมอนปริ้นเชส เสียชีวิตหลังได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อ ถือเป็นรายที่ 3 ซึ่งข้อมูลไม่ได้ระบุชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่อพยพลงจากเรือเมื่อใด และมีการเตรียมตรวจสอบสุขภาพคนบนเรือสำราญโดมอนด์ ปริ้นเชส อีกครั้ง หลังพบพลเมืองญี่ปุ่นที่ขึ้นฝั่งแล้วติดเชื้อ</p> <p>-เกาหลีใต้ รัฐบาลเกาหลีใต้สั่งยกระดับการเตือนภัยขั้นสูงสุด หลังพบผู้ป่วย COVID-19 เพิ่มขึ้นเป็น 602 คน เสียชีวิต 5 ราย</p> <p>-สิงคโปร์ เตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปเมืองแดกูและเมืองชองโดของเกาหลีใต้ หากไม่มีความจำเป็น</p> <p>-อิตาลี ประกาศใช้มาตรการฉุกเฉินหลังพบผู้ติดเชื้อ 117 คน เสียชีวิต 2 ราย เป็นชายวัย 78 ปี ในแคว้นเวเนโต และหญิงอายุ 77 ปี</p> <p>-อิสราเอล ทางการอิสราเอลอาจกำลังกักตัวนักท่องเที่ยวจากเกาหลีใต้ประมาณ 200 คน ไว้ในฐานทัพทหารทางตอนใต้ของเมืองเยรูซาเล็ม และสั่งห้ามชาวเกาหลีใต้เข้าประเทศ โดยประชาชนชาวอิสราเอลที่โกรธแค้นได้จุดไฟเผาขบวนรถและปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเขตเวสต์แบงก์ หลังสื่อท้องถิ่นรายงานว่ารัฐบาลอาจกักตัวนักท่องเที่ยวจากเกาหลีใต้ไว้ที่ฐานทัพในพื้นที่ใกล้ฉนวนกาซา เนื่องจากวิตกกังวลเกี่ยวกับการระบาดของโควิด-19</p> <p>-อิหร่าน พบผู้เสียชีวิต 8 ราย ติดเชื้ออีก 15 ราย</p> <p>-อิรัก ประกาศปิดพรมแดนที่ติดกับอิหร่าน สั่งห้ามบุคคลสัญชาติอิหร่านเดินทางข้ามแดนมายังอิรัก พร้อมระงับเที่ยวบินระหว่างกัน</p> <p>-คูเวต สั่งยกเลิกเที่ยวบินไปยังอิหร่านทั้งหมดแล้ว</p> <p>-ซาอุดีอาระเบีย สั่งห้ามพลเรือนเดินทางไปอิหร่าน และห้ามชาวอิหร่านเดินทางเข้าประเทศ</p> <p>-อัฟกานิสถาน พบผู้ป่วยต้องสงสัยโควิด-19 จำนวน 3 ราย สั่งระงับการเดินทางระหว่างอัฟกานิสถานและอิหร่าน ทั้งทางบกและทางอากาศเป็นการชั่วคราว นอกจากนี้ยังห้ามนำเข้าไก่และไข่จากอิหร่านด้วย</p> <p>-รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมในจีน 76,936 คน เสียชีวิต 2,442 คน WHO ยังคงยืนยันว่าผู้ติดเชื้อราว 80% มีอาการไม่มาก มีเพียง 20% เท่านั้นที่มีอาการหนัก ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 78,767 ราย เสียชีวิต 2,461 ราย</p>	
<p>บทความ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : คมชัดลึก</p> <p>-เสนอว่า กรณีหญิงชาวเกาหลีที่ไม่ยอมตรวจและแพร่เชื้อไปไม่ต่ำกว่าร้อยคน ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยา สธ. ระบุว่าประเด็นที่แพทย์ไทยเป็นห่วงเช่นกัน เพราะการตรวจวินิจฉัยโรคต้องได้รับการยินยอมจากผู้ป่วยก่อน ซึ่งหากกกก.โรคติดต่อแห่งชาติประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่ออันตรายอันดับที่ 14 ในวันที่ 24 ก.พ.นี้ จะทำให้เจ้าหน้าที่สามารถสั่งตรวจผู้ที่สงสัยและให้อ่านจากกักตัวได้ รวมไปถึงผู้สัมผัสที่ยังไม่มีอาการ ที่สำคัญคือ ต้องแจ้งให้กรมควบคุมโรครับทราบภายใน 3 ชั่วโมง โดย 4 หน่วยงานต่อไปนี้หากพบผู้ที่สงสัยหรืออาจติดเชื้อต้องแจ้งกรมควบคุมโรคทันที ได้แก่ 1.เจ้าหน้าที่การแพทย์ 2.รพ.ทั้งรัฐและเอกชน 3.ห้องปฏิบัติการตรวจเชื้อ 4.เจ้าของสถานประกอบการ หรือเจ้าของพาหนะที่มีคนอยู่รวมกันจำนวนมาก โรงหนัง โรงเรียน ห้างสรรพสินค้า เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ ฯลฯ หากไม่แจ้งข้อมูล มีโทษปรับ 2 หมื่นบาท ผู้ฝ่าฝืนไม่ทำตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ มีโทษจำคุก 1 ปี ปรับ 2 แสนบาท เจ้าของพาหนะหรือสถานประกอบการ หากปกปิดข้อมูลไม่ทำตามคำสั่ง อาจโดนโทษจำคุก 2 ปี ปรับ 5 แสนบาท</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : สยามกีฬา คอลัมน์แคะคิดสะกิดเกา</p> <p>-กล่าวว่า ปรากฏการณ์ โควิด-19 ที่ทำให้โลกวิกฤติมาจากระบบการสื่อสารยุคดิจิทัลที่ข่าวแพร่กระจายไปรวดเร็ว ซึ่งกว่าครึ่ง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เป็น fake news และคนในปัจจุบันเกิด panic ง่าย</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการรายวัน คอลัมน์ตะวันออกที่ทำพระอาทิตย์</p> <p>-กล่าวว่า การระบาดของ COVID-19 อยู่เหนือการควบคุมของมนุษย์ สิ่งที่ได้คือการตัดวงจรการระบาด พยายามไม่ให้เข้าสู่ระยะที่ 3 และเตรียมรับมือสำหรับการเข้าสู่ระยะที่ 3 ซึ่งเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคนที่จะต้องร่วมกัน</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์ คอลัมน์กระจกไร้เงา</p> <p>-กล่าวว่า ขณะนี้ สธ.ขอความร่วมมือประชาชน ให้ชะลอการเดินทางไปยังประเทศที่มีความเสี่ยงของการระบาด ทั้งจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ยองกง มาเก๊า และสิงคโปร์ เพราะจะช่วยลดความเสี่ยงให้กับประเทศได้ค่อนข้างมาก แต่ถ้าเลื่อนไม่ได้ กลับมาแล้วต้องให้ข้อมูลที่แท้จริงกับแพทย์หรือเจ้าหน้าที่รัฐ และจะต้องกักตัวเองตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน</p> <p>-กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกยืนยันว่า วัคซีนสำหรับป้องกันโควิด-19 กว่าจะพัฒนาเสร็จต้องใช้เวลาอีก 18 เดือน เนื่องจากยังไม่มีหน่วยงานใดที่มีศักยภาพของบุคลากรและสถานที่ที่สามารถผลิตวัคซีนได้เพียงลำพัง และกระบวนการในการพัฒนาวัคซีนมีขั้นตอนมาก และขณะนี้วัคซีนโควิด-19 อยู่ในขั้นตอนของการทดสอบต้นแบบสำหรับศึกษาวิจัยลักษณะและพฤติกรรมของไวรัสเท่านั้น และยังมีอีกปัญหาที่ต้องเผชิญ คือต้องให้แน่ใจว่าวัคซีนจะสามารถได้ผลต่อไปหากเกิดการกลายพันธุ์ของไวรัส ทำให้เราจำเป็นต้องทำงานร่วมกันกับผู้เชี่ยวชาญโควิด-19 ในพื้นที่ระบาด เพื่อให้ได้ไวรัสสายพันธุ์มาใช้ในการปรับปรุงวัคซีน</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์บางขุนพรหมชวนคิด</p> <p>-กล่าวถึงผลกระทบของไวรัสต่อเศรษฐกิจโลก ดังนี้ 1.การแพร่ระบาดของไวรัสและความวิตกกังวลทำให้การจับจ่ายใช้สอยของคนลดลง การบริโภคภายในประเทศโดยรวมชะลอลง โดยเฉพาะในจีน 2.คนจีนซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักในภาคการท่องเที่ยวออกมาท่องเที่ยวนอกประเทศลดลง 3.การปิดทำการของโรงงานในจีน ทำให้ห่วงโซ่อุปทานการผลิตของโลกสะดุด ซึ่งผลกระทบทางเศรษฐกิจจะบรรเทาลงด้วยมาตรการแก้ไขและกระตุ้นเศรษฐกิจของทางการทั่วโลก รวมทั้งทางการเงิน</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์ เปิดฟ้าส่องโลก</p> <p>-กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้เห็นประเทศต่างๆ ห้ามคนต่างชาติเดินทางเข้าประเทศของตนแบบเหมารวม และมีที่ท่าว่าชาติอื่นๆ ที่โรคโควิด-19 ยังไม่ระบาดหนักอาจพิจารณาใช้มาตรการนี้ด้วย ซึ่งอาจทำให้เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบหนักขึ้น</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน</p> <p>-กล่าวว่า แม้ผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่จะยังอยู่ในประเทศจีน แต่สถานการณ์การแพร่ระบาดเริ่มส่งผลกระทบต่อทั่วโลก และยิ่งนานไปเศรษฐกิจสำคัญๆ ของโลกจะเริ่มได้รับผลกระทบมากขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมรถยนต์</p>	
<p>โพลล์ความกดดันของคนไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์</p> <p>-เสนอข่าว สวนดุสิตโพล สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เรื่องความกดดันและทางออกของประชาชนในด้านต่างๆ โดยความกดดันด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน พบว่า 60.80% ระบุ สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 50.62% ระบุ โควิด-19 และ 19.14% ระบุ ค่ารักษาพยาบาลสิทธิ สวัสดิการต่างๆ</p>	
<p>ปัญหาเด็กจมน้ำ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว ดร.นพ.ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การจมน้ำเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของเด็กไทยอายุต่ำกว่า 15 ปี ในปี 2562 มีเด็กจมน้ำเสียชีวิต 550 ราย โดยช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน เดือน มี.ค.-พ.ค. เป็นช่วงที่เกิดเหตุจมน้ำสูงสุด โดยเฉพาะอายุ 5-14 ปี สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการกระโดดลงไปช่วยเพื่อนที่ตกน้ำ มักพบเด็กจมน้ำพร้อมกันครั้งละหลายๆ คน ทั้งนี้ สธ. กำหนดให้วันเสาร์แรกของเดือน มี.ค.ของทุกปี เป็นวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ โดยปี 2563 ตรงกับวันเสาร์ที่ 7 มี.ค. และได้กำหนดกิจกรรมรณรงค์ภายใต้แนวคิด "เอาชีวิตรอดได้ ช่วยเป็น พื้นที่เล่นปลอดภัย เด็กไม่จมน้ำ" โดยร่วมกับอบจ.นนทบุรี และสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ จัดกิจกรรมแข่งขันการโยนเชือกช่วยคนตกน้ำครั้งแรกของประเทศไทย</p>	
<p>กระท่อม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>-เสนอข่าว นายนิยม เต็มศรีสุข เลขาธิการฯ ป.ป.ส. เปิดเผยความคืบหน้าร่างกฎหมายปรับสถานะพืชกระท่อมจากบัญชียาเสพติด ว่า นายวิชณุ เครืองาม ในฐานะประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มอบให้ ยศ. สธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือร่วมกันเพื่อกำหนดพื้นที่ประกาศอนุญาตให้ครอบครองและเสพพืชกระท่อมได้โดยไม่เป็นความผิด และเร่งเสนอร่างกฎหมายเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเสพและการครอบครองพืชกระท่อมโดยไม่เป็นความผิดในพื้นที่ประกาศดังกล่าว พร้อมไปกับแนวทางการเสนอกฎหมายยกเลิกพืชกระท่อม โดยปัจจุบันพื้นที่ ต.น้ำพุ อ. บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี เป็นพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้ครอบครองพืชกระท่อมเพื่อการศึกษาวิจัยการควบคุมพืชกระท่อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสำหรับการศึกษาพื้นที่ที่จะพิจารณาจากประชาชนในพื้นที่ที่มีความพร้อมควบคุมดูแลการครอบครอง การเสพ และสามารถปฏิบัติ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
ตามเงื่อนไขที่ทางราชการกำหนด	
<p>ยกระดับ สปสช. เป็นองค์การมหาชน สื่อที่นำเสนอ : มติชน, เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. เปิดเผยว่า การประชุม ครม. วันที่ 18 ก.พ. มีมติเห็นชอบปรับ สปสช. เป็น "องค์การมหาชน กลุ่มที่ 1 พัฒนาและดำเนินการตามนโยบายสำคัญของรัฐเฉพาะด้าน" จากเดิมเป็นองค์การมหาชน กลุ่มที่ 3 บริการสาธารณะทั่วไป สะท้อนว่าการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ผ่านมามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>	
<p>การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงกรณีพบเข็มฉีดยา หลอดบรรจุเลือดจำนวนมากถูกทิ้งน้ำบริเวณ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ว่า ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี รายงานว่า สสอ.สัตหีบกำลังตรวจสอบคลินิกเสริมความงามหรือหมอกระเป่าที่ลักลอบให้บริการในพื้นที่ เนื่องจากเข็มที่พบบางส่วนมีลักษณะคล้ายเข็มร้อยไหม ส่วนหลอดบรรจุเลือดที่พบไม่ใช่ยี่ห้อที่ รพ.และ รพ.สต.ใช้ โดยรพ.สต.ช่องแสมสารได้ลงบันทึกประจำวันกับตำรวจเพื่อหาผู้กระทำผิดแล้ว และขอย้ำว่าการจัดการมูลฝอยติดเชื้อต้องทำอย่างถูกสุขลักษณะ</p>	
<p>วันการได้ยินโลก สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า, เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>-เสนอข่าว ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกฯ ร่วมกับ กรมการแพทย์ สถาบันทางการแพทย์ภาครัฐ เอกชน และองค์การอนามัยโลก ร่วมรณรงค์การป้องกันการสูญเสียการได้ยิน และจัดงานวันการได้ยินโลก ปี 2563 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “การได้ยินคือชีวิต” ณ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ในวันที่ 1 มี.ค. 2563 เวลา 08.00-15.00 น. มีการดูแลรักษาการได้ยิน บริการตรวจสุขภาพ เจาะน้ำตาลในเลือด ตรวจทางหู คอ จมูก ตรวจการได้ยิน การให้ความรู้โดยแพทย์หู จมูกจากสถาบันต่าง ๆ ฟรี</p>	-
<p>ปัจจัยเสี่ยงด้านชีวอนามัย สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ, เว็บไซต์Bluechip</p> <p>-เสนอข่าว เอ็นไอเอเผยผลสำรวจปัจจัยเสี่ยงด้านชีวอนามัยที่อาเซียนต้องจับตาในปี 2030 มีปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยทั้งทางด้านสุขภาพและสาธารณสุข ได้แก่ 1.การเพิ่มขึ้นของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการสรรหาพลังงานทดแทนจากสิ่งใหม่ๆ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะการระบาดของเชื้อโรค 2.การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เหมาะแก่การเจริญเติบโตของเชื้อโรคและไวรัส 3.การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร ทำให้การแพร่ระบาดของเชื้อโรคและไวรัสมีมากขึ้น 4. การเพิ่มขึ้นของชนชั้นกลางและชนชั้นแรงงาน 5.การเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการขยายตัวของอุตสาหกรรม 6.การปฏิรูปการใช้ที่ดิน การพัฒนาและการใช้ที่ดินในกิจกรรมต่าง ๆ อาจทำให้ให้เชื้อโรคและไวรัสแพร่กระจายจากพื้นดินเข้าสู่อาคาร และแพร่ไปสู่อากาศได้ 7.การท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น เกิดการระบาดของโรคติดต่อในภูมิภาคใหม่และแพร่กระจายได้รวดเร็ว 8.การสูญเสียพันธุ์ของสัตว์และพืชบางชนิด อาจทำให้เชื้อโรคและไวรัสที่เคยใช้สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นเป็นแหล่งพักตัวหรือเป็นแหล่งอาศัย เริ่มปรับตัวและหาที่อาศัยใหม่</p>	-